



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.ตรัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.ตรัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเปิดการประชุมนานาชาติเพื่อการสร้างชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2020 ภายใต้หัวข้อ การสร้างชาติในสภาวะปกติใหม่จากโรคระบาด ระบุ ไทยควบคุมโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี จากภาวะผู้นำที่ตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้อง มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง นำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub รวมถึงใช้มิติด้านสาธารณสุขช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร การพัฒนาเมืองสีเขียว การพัฒนาระบบนิเวศ และการพัฒนาทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น ภายใต้พื้นฐานของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องทั่วโลก ประเทศไทยแม้จะควบคุมการระบาดได้ดีแต่ยังวางใจไม่ได้ ประชาชนต้องไม่ประมาท ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, thebankokinsight

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลการดำเนินการสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก ช่วง 4 เดือน สร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 1,200 ล้านบาท โดยโรงแรมที่จะเป็น ASQ และ ALQ จะต้องผ่านการตรวจมาตรฐาน 6 หมวด จาก สธ. และ ก.กลาโหม คือ 1.โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม 2.บุคลากร 3.วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ 4.เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน และ 6.รพ.คู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม หากแห่งใดหย่อนมาตรฐานมีโทษตั้งแต่ลดจำนวนห้องพักหรือสั่งพักการให้บริการ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, sanook, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, kapook)

-ศบค. เผยแพร่สถานการณ์ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เป็นชาวต่างชาติเดินทางมาจากเบลเยียมและสหรัฐอเมริกาที่อเมริกา อยู่ในพื้นที่กักกันที่รัฐจัดให้ รวมผู้ติดเชื้อ 3,880 ราย รักษาหายเพิ่ม 5 ราย รวมรักษาหาย 3,729 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 91 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs, TNN, thebankokinsight)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันการเดินทางเข้าไทยยังต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน โดยไทยได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือ 1.ได้รับการประเมินจาก GCI ให้ได้คะแนนดีที่สุดในมิติด้านการฟื้นตัวและมิติด้านความรุนแรงของการระบาด 2.ม.จอห์น ฮอปกินส์ รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพที่จัดอันดับประเทศทั้งหมด 195 ประเทศ ช่วงปลายปี 2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และยกย่องให้ไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้มากที่สุด 3. U.S. News & World Report เว็บไซต์ข่าวชื่อดังของสหรัฐฯ เผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ปี 2563 ไทยเป็นอันดับที่ 1 จาก 73 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เดลินิวส์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.อนุมัติให้กักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติในรีสอร์ท หรือโรงแรมที่มีสนามกอล์ฟเป็นเวลา 14 วัน ตามที่กระทรวงเสนอ เบื้องต้นมีสนามกอล์ฟ 5 แห่งทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก ได้แก่ สนามกอล์ฟแรนโซ่ ชาลวัวร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี่คลับ จ.นครราชสีมา อีก 4 แห่ง อยู่ในเชียงใหม่ ลำพูน สระบุรี และกาญจนบุรี ตั้งเป้าเพิ่มสนามกอล์ฟ 20-30 แห่งทั่วประเทศ จากทั้งหมด 238 แห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบแพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักและเที่ยวในประเทศไทย (Amazing Thailand Plus Special Package) โดยสามารถจองตัวเครื่องบิน ขาวีซ่า จองโรงแรมที่พักเป็นสถานที่กักตัว และแพ็คเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ ททท. เริ่ม 1 ธ.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 เดินทางได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 โดยจะใช้งบประมาณของ ททท.ประมาณ 20 ล้านบาท

ประเด็นข่าว

สนับสนุนเงินค่าเดินทางทั้งค่ารถ ค่าตัวเครื่องบินให้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อคนไทย โดยการจองล่วงหน้าและจัดซื้อวัคซีนกับ บ. Astra Zeneca (Thailand) จก. และบ. AstraZeneca UK จก. วงเงิน 6 พันล้านบาท มอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากร หรือประมาณ 13 ล้านคน 26 ล้านโดส โดยจะจัดทำสัญญาจัดซื้อในคราวเดียวกัน มีผลผูกพันเมื่อได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ ยะลา เผย ด้านศุลกากรเบตงคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 หลังพบการระบาดรอบสองในมาเลเซีย กำหนดให้ข้ามชายแดนไม่เกินวันละ 50 คน รถขนส่งสินค้าเข้ามาขนถ่ายของได้ไม่เกิน 7 ชม. ย้ำประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม

ประเด็นผลกระทบ

1.ขยายเวลาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินและข้อเสนอลดวันกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, innnews, tnthailand, nationtv, js100 sanook, workpointtoday, thaiPBS)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 45 วัน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 -15 ม.ค. 2564 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงปีใหม่ ตลอดจนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 12-31 ม.ค. 2564 ส่วนข้อเสนอลดวันกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน ให้ถอนเรื่องไปก่อน โดยให้ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กและ สธ.หารือรายละเอียดและปลายเดือนหน้านำเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนเข้ารับการรักษาในแบบ OQ ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 45 วันเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม ว่า รัฐบาลไม่เคยคิดที่จะปราบปรามคนไทยด้วยกันเอง เหตุการณ์ปะทะกันตอนมีความเป็นห่วงอย่างมาก ขออย่าลืมนึกถึงหน้ากาอนามัยขณะชุมนุม และชุมนุมกันด้วยความสงบ

2.สหรัฐฯ อนุมัติชุดตรวจโควิดที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ อนุมัติให้ใช้ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง เป็นชุดตรวจโมเลกุลแบบใช้ครั้งเดียว โดยให้บุคลากรทางการแพทย์เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกของผู้มีอายุ 14 ปีขึ้นไปที่ต้องสงสัยติดเชื้อ ส่วนผู้มีอายุต่ำกว่า 14 ปีให้บุคลากรทางการแพทย์เก็บตัวอย่างได้ตามจุดตรวจเท่านั้น เช่น คลินิก รพ. ศูนย์ดูแลฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉิน ขณะนี้อนุมัติให้ใช้ชุดตรวจนี้โดยต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการตรวจวินิจฉัยเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, TNN, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, posttoday, xinhuathai, Infoquest, bangkokbiznews, ผู้จัดการออนไลน์ newtv.)

-องค์การอนามัยโลก กังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในทวีปยุโรป-อเมริกา อย่างมาก หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง

-**สหรัฐฯ** ลอสแอนเจลิสประกาศใช้มาตรการควบคุมใหม่กับธุรกิจต่างๆ และอาจยกระดับเป็นเคอร์ฟิวถ้าผู้ติดเชื้อรายวันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้าน FDA เรียกประชุมกกก.ที่ปรึกษาวัคซีน วันที่ 8-10 ธ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาค่าขออนุญาตผลิตวัคซีนของบ.ไฟเซอร์ และบ.โมเดอร์นา หลังข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าวัคซีนที่บริษัททั้งสองผลิตมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกว่า 90% ขณะที่ บ.ไฟเซอร์ ของสหรัฐฯ และไบโอเอ็นเทค ของเยอรมนี เผยผลการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้ผลถึง 95% และไม่มีผลข้างเคียง

-**บราซิล** ผู้เสียชีวิตรวม 166,699 ราย ราชวิทยาลัยลอนดอนเตือนว่าอัตราการแพร่ระบาดในบราซิลเพิ่มเป็น 1.10 คือ ผู้ป่วย 100 ราย แพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้ 110 ราย ด้านรัฐเซาเปาลู ขยายเวลาล็อกดาวน์ถึง 16 ธ.ค. เนื่องจากผู้เข้ารับรักษาในรพ.ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ รมว.สธ.ประกาศจะบังคับใช้มาตรการเข้มงวดขึ้น หากอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

-**รัสเซีย** ประธานาธิบดีรัสเซีย ขึ้นชมและยกย่องเงินเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อสู้โควิด 19

-**แอลจีเรีย** ประธานาธิบดีเข้ารับการรักษาร่างกายขั้นสุดท้าย หลังจากเข้ารับการรักษาที่เยอรมนี

-**ออสเตรเลีย** บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 17 พ.ย. ถึง 6 ธ.ค. 2563 หลังพบผู้ป่วยมากขึ้น และขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยของรพ. หลายแห่งเริ่มไม่เพียงพอ

-**เกาหลีใต้** สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มทางสังคมในกรุงโซลและปริมณฑล ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 17 พ.ย. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนเกินกว่า 100 คน จำกัดกิจกรรมทางศาสนา, ลดจำนวนผู้ชมการแข่งขันกีฬาเหลือ 30% ของความจุสนาม และกำหนดให้สถานที่ที่เสี่ยง เช่น คลับและคาราโอเกะ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

-**ญี่ปุ่น** มีผู้ติดเชื้อรายวันในกรุงโตเกียวถึง 493 คน เตรียมยกระดับคำเตือนเป็นระดับสูงสุด และกำลังพิจารณาขอให้ธุรกิจบางส่วนลดชั่วโมงทำการอีกครั้ง

ประเด็นข่าว

-**ออสเตรเลีย** ประกาศล็อกดาวน์รัฐเซาท์ออสเตรเลีย หลังพบการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน แพร่กระจายเร็ว สังเกตอาการได้ยาก

-**จีน** พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย และผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 1 ราย ทั้งคู่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่น ทำงานอยู่ที่นิคมโลจิสติกส์ในเมืองเทียนจิน ด้านนักวิจัยอ้างว่าการทดสอบวัคซีนของ.ซิโนแวค ไบโอเทค ประสบความสำเร็จตั้งแต่ในการทดลองขั้นที่ 2 โดยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองราว 700 คน

-**เมียนมา** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,592 ราย ผู้ป่วยสะสม 73,332 ราย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 546,662 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 55,936,901 ราย รักษาหายแล้ว 38,958,802 ราย เสียชีวิต 1,343,116 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส รัสเซีย ส่วนไทยอยู่อันดับ 151 ของโลก

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, thailandplus

-ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ระบุ นโยบายที่ผ่านมามุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงยา กัญชาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี บุคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับยากัญชามากขึ้น และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยสธ.ได้มอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอก สธ. ซึ่งมีการหารือกันจนได้ Road map ที่ชัดเจนแล้ว สำหรับเฟสที่ 2 จะเน้นการพัฒนา กัญชาให้มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจบนพื้นฐานของหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนนโยบายกัญชา 6 ต้นยังต้องดำเนินการต่อเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ระบุ แนวทางการผลักดันกัญชาทางการแพทย์ เฟส 2 จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบ ผ่าน 3 กลไกหลัก คือ การปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย โดยให้ทุนในการกำหนดโจทย์วิจัยที่จะนำมาสนับสนุนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของหัวข้อวิจัยและทำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกัญชาที่ทั่วโลกทำอยู่มาสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย

เพิ่มสวัสดิการ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. อยู่ระหว่างการเพิ่มสิทธิหลักประกันด้านอาปณกิจจสเคราะห์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวของ อสม. โดยกรณีที่อสม.เสียชีวิต ทายาทจะได้เงินเกือบ 400,000 บาท และหากเจ็บป่วยจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลในรพ.ของรัฐ และใช้ห้องพิเศษโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าอาหารและค่าห้อง ส่วนเงินสร้างขวัญกำลังใจ รัฐบาลได้อนุมัติเงินให้ไปแล้ว 10 เดือน อีก 9 เดือนอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ทั้งนี้ สธ. อยากรขอให้รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือ อสม. เป็นเดือนละ 1,500 บาท ตลอดไป เนื่องจากจะถูกหักเงินค่าอาปณกิจเดือนละประมาณ 200 บาท ทั้งนี้ ได้พยายามรณรงค์ให้อสม. ยึดมั่นอุดมการณ์ของจิตอาสา เพราะเป็นบรรทัดสำคัญของประเทศไทย และเป็นประเทศเดียวในโลก

การประชุมชมรมทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, acnews, thailandplus, thebangkokinsight

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปลัด สธ. กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การประชุม ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสั่งการให้สถานบริการในเขตปริมณฑลและจังหวัดที่มีการชุมนุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในพื้นที่กทม. หากได้รับการร้องขอ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์เอราวัณ กทม. รพ.สังกัดกรมการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ และมูลนิธิกุศลต่างๆ อย่างใกล้ชิด ขณะนี้ทีมปฏิบัติงานร่วมของกทม. สธ. และหน่วยงานต่างๆ ทั้งทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ทีมกู้ชีพขั้นสูงเพียงพอรองรับสถานการณ์ และพร้อมปรับจำนวนทีมปฏิบัติการเพิ่มให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศูนย์เอราวัณ รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุม วันที่ 17 พ.ย. รวมทั้งสิ้น 55 ราย เข้ารับการรักษาที่รพ.วชิระพยาบาล 37 ราย รพ.พระมงกุฎฯ 5 ราย รพ.พระรามเก้า 4 ราย รพ.ราชวิถี 4 ราย รพ.รามมาฯ 1 ราย รพ.เพชรเวช 1 ราย รพ.กลาง 1 ราย รพ.เลิดสิน 1 ราย และ รพ.มิชชั่น 1 ราย เป็นอาการป่วย 4 ราย บาดเจ็บ 51 ราย แบ่งเป็น แก๊สน้ำตา 32 ราย ถูกยิง 6 ราย อื่นๆ อาทิ แผลลวดหนาม แผลถูกตี 13 ราย ในจำนวนนั้นนอนพักรักษาตัว 4 ราย

สื่อที่นำเสนอ : thaiPBS

-เพจ Drama-addict เตือนผู้ชุมนุมใช้หมอล้างตาตามอย่างผู้ชุมนุมในต่างประเทศ ว่า อาจทำให้ตาอักเสบและติดเชื้อตามมาได้ ด้าน สพฉ.แนะผู้ถูกแก๊สน้ำตา ใช้น้ำสะอาดหรือน้ำเกลือในปริมาณมากๆ ล้างออกทันที พร้อมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ

-พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระบุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ควรล้างบริเวณที่ถูกสารเคมีด้วยน้ำสะอาด พร้อมทั้งชำระร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อป้องกันการได้รับสารเคมีเพิ่มเติม และไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อ หากพ้น 6 ชั่วโมงไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์จะรักษาตามอาการ ทั้งนี้ การผสมสีในน้ำก็เพื่อให้ติดร่างกายได้ประมาณ 3-5 วันและระบุตัวตนของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมได้ โดยสีที่ใช้เป็นการผสมน้ำ ต่างทับทิม และสารละลาย ซึ่งเป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัย ไม่ทำให้ผิวหนังลอก ส่วนความรุนแรงจากแก๊สน้ำตาขึ้นกับปริมาณที่ได้รับ สำหรับสารสีฟ้าที่ใช้ในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุม รายละเอียดต้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สลายการชุมนุม

เตือนอาหารปิ้งย่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ChiangmaiNews

ประเด็นข่าว

-กรมอนามัย เผย การกินอาหารปิ้งย่าง หรือ รมควันไหม้เกรียม หรือ เมนูหมูกระทะ สะสมเป็นเวลานาน เสี่ยงได้รับสารไนโตรซามีน สารพิษโรลีย์เซต และกลุ่มสารพีเอเอช ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แนะนำเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย หรือตัดส่วนที่เป็นไขมันทิ้ง เพื่อลดไขมันที่จะหยดลงบนถาด หากใช้เตาถ่านธรรมชาติ ควรใช้ถ่านอัดก้อนหรือฟืนที่เป็นไม้เนื้อแข็ง เพื่อให้การเผาไหม้เกิดขึ้นช้าๆ ใช้ใบตองห่ออาหารก่อนปิ้งย่าง ตัดส่วนที่ไหม้เกรียมออกให้มากที่สุด เลือกร้านที่ใช้ภาชนะปิ้งย่าง ที่ลดหรือป้องกันน้ำมันหยดลงบนเตาได้ เช่น เตาไฟฟ้าหรือเตาไร้ควัน ร้านได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ส่วนนักท่องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้ง กางเต็นท์ ปิ้งอาหารด้วยเมนูปิ้งย่าง หมูกระทะ ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าดับถ่านจนสนิท ป้องกันไฟไหม้

ตรวจเยี่ยมรพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์

-พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมรพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และให้กำลังใจจนท. โดยรพ.ได้ปรับระบบบริการแบบ New Normal และร่วมกับ อสม. คัดกรองเชิงรุก จัดตั้ง Local Quarantine และติดตามต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Y-Tract ได้รับมอบหุ่นยนต์ HAPPY Bot ส่งการด้วยระบบดิจิทัลช่วยลดการสัมผัสผู้ป่วย ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ ทำหน้าที่รับส่งยาหรือครุภัณฑ์จากอาคารผู้ป่วยนอกถึงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นต้นแบบรพช. Smart Hospital มีระบบนัดหมายออนไลน์ผู้ป่วยนอก ใช้ AI ในห้องบัตรและชำระเงิน ลดเวลารอคอยจาก 34 นาที เหลือ 21 นาที

ท่องเที่ยวปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus

-สธ. แนะนำประชาชนที่ท่องเที่ยวภูเขาสูง ยอดดอยที่มีอากาศหนาว ให้รักษาความอบอุ่นร่างกาย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ และเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว ขอให้เตรียมยาประจำตัวให้เพียงพอ หากมีอาการให้หยุดเดิน นั่งพัก และรีบแจ้งคนที่อยู่ใกล้ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งรพ.ใกล้ที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ เลี่ยงที่แออัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, chaingmainews, nationtv, newtv.

-กรมอนามัย ระบุ การขับรถทางไกลเป็นเวลานาน ๆ ผู้ขับช้อาจรู้สึกอ่อนเพลียและเกิดอาการง่วง ควรเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง ขนมปัง และของหวาน เนื่องจากมีผลทำให้ง่วงนอน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ย่อยยาก กะหล่ำปลีดิบ ดอกกะหล่ำ ถั่ว บรอกโคลี หอมใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง นม ถั่วเปลือกแข็ง เพราะทำให้ท้องอืด ควรกินผลไม้หรือดื่มน้ำผลไม้คั้นสด รสเปรี้ยวที่เป็นแหล่งวิตามินซี ช่วยต้านความเหนื่อยล้าได้ ดงหรือเลี้ยงเครื่องดื่มประเภทชูกำลังเพราะจะทำให้ยิ่งละเลยการพักผ่อน เกิดอ่อนล้าจนมีอาการมึนงง และยังส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดและหัวใจตามมาในระยะยาวได้

ผลการวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ผลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือด ปีงบประมาณ 2563 จากตัวอย่างทั้งหมด 12,912 ตัวอย่าง พบเกินกฎหมายกำหนด 6,768 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 52.4 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพและรถกึ่ง ตามลำดับ แนะนำประชาชนที่เดินทางช่วงวันหยุดระมัดระวังความปลอดภัย เมาไม่ขับ เคารพกฎจราจร ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง

เตือนการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ที่จะไปท่องเที่ยวตามภูเขา ยอดดอย ให้ระมัดระวังการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส แนะนำเจ้าของกิจการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัย ติดตั้งในห้องที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ มีพัดลมดูดอากาศบริเวณใกล้เคียงเครื่องทำน้ำอุ่น ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องพักเพิ่มเติม ติดป้ายเตือนและวิธีใช้งานอย่างชัดเจน สำหรับผู้เข้าพัก หากได้กลิ่นแก๊สควรรีบปิดเครื่องและออกจากห้องทันที กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรระวังในการใช้ห้องน้ำที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเป็นพิเศษ หากพบเห็นคนหมดสติขณะอาบน้ำ ควรเปิดประตูระบายอากาศ นำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่ง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโทรแจ้งสายด่วน 1669

การบำบัดผู้ติดยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, thailandplus

-กรมการแพทย์ ระบุ ผู้ที่เข้ายาและสารเสพติดเป็นเวลานาน สมองส่วนควบคุมการใช้ความคิดจะถูกทำลาย จะก้าวร้าว หงุดหงิด เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เสพยา บุคคลในครอบครัวต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรม หากพบมีอาการผิดปกติต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป หรือเข้ารับการบำบัดได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และรพ.อัญญาภิรักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุตรดิตถ์ สงขลา และปัตตานี

มะเร็งกระเพาะอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าเกิดจากเซลล์ เยื่อบุกระเพาะอาหารเจริญเติบโตผิดปกติ อาจมาจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารประเภทรมควัน และอาหารหมักดอง เป็นต้น แต่ไม่สามารถติดต่อทางน้ำลายได้ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์

ประเด็นข่าว

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ำสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ H.pylori และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ ได้

ร่างแผนสังคมไทยปลอดบุหรี่ยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, newtv, thailandplus

-นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 - 2570 พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับเพื่อเสนอกรม.เห็นชอบต่อไป

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คผยช. กล่าวว่า ร่างดังกล่าว กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่แบบยั่งยืน” และมีเป้าหมายหลักลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นปี 2570 ให้ไม่เกินร้อยละ 14 และเน้นให้สถานที่สาธารณะทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ

คลินิกโรคจากการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า

-นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขานุการ สปส. เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ สธ. จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยมีพ.เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้ว 117 แห่ง เป็นโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน รพ.นพรัตน์ราชธานี 1 แห่ง รพ.แม่ข่าย รพศ./รพท. 110 แห่ง และรพ.สังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

